



ข่าวประชาสัมพันธ์

7 กันยายน 2559

5 ภาคส่วนสานต่อ “รวมพลังตามรอยพ่อ” ปี 4 บรรลุผลสร้าง “ป่าสักโมเดล” เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตามศาสตร์พระราชา



หลัง 5 วันแห่งการรวมพลังสามัคคีของทุกภาคส่วน ในโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 4 นำโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ส่วนราชการจังหวัดลพบุรี และรายการเจาะใจ พร้อมดารานักแสดง ได้แก่ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ ซี-ศิววัฒน์ โชติชัยชรินทร์ บอย-พิษณุ นิ่มสกุล และเก้า-จิรายุ ละอองมณี และเครือข่ายประชาชนจากพื้นที่ต่างๆ กว่า 4,000 คน ได้ผนึกกำลังเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปี ในปี 2559 โดยร่วมกันสร้าง “ป่าสักโมเดล” ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ 600 ไร่ ของห้วยกระแทก จังหวัดลพบุรี ได้รับความสำเร็จอย่างงดงาม โครงการฯ จึงได้จัดพิธีรวมพลังสานต่อโครงการฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมการตั้งตั้งปณิธานและคำมั่นสัญญาร่วมกันที่จะสานต่อการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาในการจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วม-น้ำแล้งอย่างยั่งยืน



นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในฐานะภาคีเครือข่ายภาคเอกชน กล่าวว่า “เราได้เห็นพลังสร้างสรรค์และพลังสามัคคีของ ‘คนมีใจ’ และ ‘เครือข่าย’ ที่เข้มแข็งมาร่วมกันสร้างห้วยกระแตแห่งนี้ให้เป็น ‘ป่าสักโมเดล’ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบ ด้วยการสร้างหลุมขนมครกในรูปแบบต่างๆ ตามสภาพภูมิสังคม ไม่ว่าจะในพื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบสูง และสร้างแท็งก์น้ำยักษ์มาตรฐานใจ นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้หลักกิจกรรมธรรมชาติในฐานต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างคน สร้างเครือข่าย และเกิดการขยายผลต่อไปตามเป้าหมายของโครงการ ‘พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน’ ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์การเรียนรู้ ‘ป่าสักโมเดล’ แห่งนี้ จะเป็นประโยชน์กับชาวลพบุรีและประชาชนในแถบลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำอื่นๆ ในการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วม น้ำแล้ง อย่างยั่งยืนต่อไป อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงในเรื่องการดำเนินชีวิตตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย”

ด้าน **ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร** ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติ ได้กล่าวว่า “ตลอด 5 วันที่ผ่านมา พลังสามัคคีของทุกภาคส่วนเพื่อสร้าง ‘ป่าสักโมเดล’ จนบรรลุเป้าหมายในขั้นต้น คือ ความมหัศจรรย์ของหัวใจของคนและเครือข่ายที่มีเป้าหมายร่วมกันในการสานต่อและเผยแพร่ศาสตร์พระราชาให้เป็นที่ประจักษ์ ศูนย์การเรียนรู้ ‘ป่าสักโมเดล’ คือห้องเรียนขนาดใหญ่ที่จะเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ที่จำลอง ‘หลุมขนมครก’ เพื่อใช้ในแก้ปัญหาการจัดการน้ำในแต่ละภูมิสังคมได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรม 5 วันของโครงการฯ ยังนับเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศเข้าร่วมเรียนรู้หลักปรัชญาในการทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายว่าทำงานแล้วต้อง ได้งาน ได้เพื่อน ได้พัฒนาตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หลังจากนั้นสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและเครือข่ายภาควิชาการจากมหาวิทยาลัย ชั้นนำจะได้ใช้ศูนย์เรียนรู้ ‘ป่าสักโมเดล’ แห่งนี้เป็นศูนย์ฝึกและดูงานสำหรับนักศึกษาที่สนใจ เป็นสถานที่ศึกษาวิจัย รวมถึงสถาบันฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลพื้นที่ และมอบหมาย ‘เครือข่ายลพบุรี’ ซึ่งมีผู้ใหญ่อ้อย-นางอุทุมพร สุขแพทย์ เป็นแกนนำ เชื่อมโยงเครือข่ายอื่นๆ ในลพบุรี และเครือข่ายของมูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติในพื้นที่อื่นๆ เพื่อใช้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นศูนย์สร้าง ‘คนมีใจ’ และ ‘เครือข่าย’ ที่เข้มแข็งต่อไป”



พลโท ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เจ้าของพื้นที่ห้วยกระแทกซึ่งปรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบตามศาสตร์พระราชา “ป่าสักโมเดล” กล่าวถึงการเตรียมการเพื่อสร้างความยั่งยืน หลังกิจกรรมร่วมสร้าง “ป่าสักโมเดล” ผ่านพื้นที่ว่า “หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้ตั้งนายทหาร และพลทหาร จำนวน 21 นาย มาประจำการศูนย์การเรียนรู้ เพื่อดูแลรักษาพื้นที่ให้เกิดความเรียบร้อยและสวยงามอย่างต่อเนื่อง และจะได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมในรูปแบบเครือข่ายภาครัฐ คือ ภาครัฐร่วมกับภาคประชาชน เพื่อร่วมบริหารจัดการพื้นที่ ‘ป่าสักโมเดล’ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ที่เกิดการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมไปทั่วประเทศตามเป้าหมายต่อไป”

นายภานุ แยมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตัวแทนภาคีภาคประชาชน ได้กล่าวถึงแผนงานและความร่วมมือ ในการสานต่อ “ป่าสักโมเดล” ต่อไปว่า “นอกจากเหนือจากการสนับสนุนในการสร้าง ‘ป่าสักโมเดล’ เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบแล้ว จังหวัดลพบุรีมีแผนในการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์พื้นที่แห่งนี้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งสินค้าการแห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรี โดยจะปรับปรุงพื้นที่บางส่วนเพื่อเป็นเส้นทางจักรยาน ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ใหญ่ให้ร่มเงา เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และผู้สนใจให้เข้ามาเยี่ยมชมให้มากขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าศูนย์การเรียนรู้ ‘ป่าสักโมเดล’ นี้ จะเป็นทั้งสถานที่ศึกษาศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการน้ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของลพบุรีที่จะสร้างความประทับใจต่อผู้เยี่ยมชมได้อย่างแน่นอน”

โครงการ **“พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปีที่ 4** เดินหน้าฟื้นฟูและพัฒนา ลุ่มน้ำป่าสักด้วยศาสตร์พระราชาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 3-7 กันยายน ได้รวมพลังเครือข่ายที่เข้มแข็งจากทั่วประเทศ กว่า 4,000 คน เพื่อสร้าง “ป่าสักโมเดล” ณ ห้วยกระแทก จ.ลพบุรี เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบแห่งแรกในกลุ่มน้ำป่าสัก ณ ห้วยกระแทก อ.เมือง จ.ลพบุรี ติดตามชมการเข้าร่วมกิจกรรมของดารานักแสดงรวมทั้ง ‘คนมีใจ’ และ ‘เครือข่าย’ ที่เข้มแข็งแบบเรียลไทม์ได้ในรายการเจาะใจ จำนวน 3 ตอน คือ วันพฤหัสบดีที่ 3, 10 และ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 21.25 น. ทาง MCOT HD ช่อง 30 และสามารถเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในการแก้ปัญหาลุ่มน้ำป่าสัก ให้กลายเป็นต้นแบบลุ่มน้ำแห่งการจัดการ ดิน-น้ำ-ป่า-คน อย่างยั่งยืนได้ในโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 4 ทาง www.facebook.com/ajourneyinspiredbytheking หรือ ‘รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน’